

## บรรลุเป้าหมายการศึกษาของคุณด้วย หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

การศึกษาอาจเป็นสิ่งท้าทายและกดดัน และนั่นคือเหตุผลที่หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ระยะเวลา 5 สัปดาห์ได้ถูกสร้างขึ้น เพื่อมุ่งเน้นสีในงที่คุณต้องการในระหว่างศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือระดับปริญญาในสถาบันการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย

เราสามารถแบ่งปันความเชี่ยวชาญของเรา และช่วยคุณพัฒนาทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นกับคุณ ในขณะที่กำลังศึกษาในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

โดยหลักสูตรของเรา จะสอนในข้อมูลเชิงลึก และให้คำแนะนำถึงวิธีการประสบความสำเร็จในการศึกษาให้กับคุณ



# หลักการทำงาน

หลักสูตรระยะเวลา 5 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญาหรือระดับปริญญา ที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม หรือนักเรียนที่กำลังจะเริ่มการศึกษา และต้องการเตรียมความพร้อม เพื่อช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จของตนเอง

คุณสามารถเลือกเรียนในหลักสูตร ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการขั้นที่ 2 หรือ 3 โดยขึ้นอยู่กับระดับการศึกษาที่คุณต้องการเรียนต่อในอนาคต

ในระดับ 2 ระดับนี้ คุณสามารถเลือกศึกษาโมดูล A หรือ B เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ หรือ โมดูล A + B เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ได้ โดยแต่ละโมดูล จะมุ่งเน้นที่จะช่วยสนับสนุนในการเริ่มต้นการศึกษาของคุณในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

	โมดูล A	โมดูล B
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการขั้นที่ 2 สำหรับนักศึกษา ระดับอนุปริญญา	เข้าร่วมกลุ่มอภิปรายขนาดเล็กเกี่ยวกับปัญหาระดับสากลในปัจจุบัน คุณจำเป็นต้องใช้บทความทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของคุณในการอภิปรายดังกล่าว	เตรียมความพร้อม และนำเสนอความคิดเห็นผ่านการสัมมนาที่มีระยะเวลา 8 - 10 นาที คุณต้องค้นคว้าและนำเสนอข้อมูลเป็นกลุ่ม โดยใช้สไลด์ที่สรุปประเด็นจากนั้นจึงดำเนินการอภิปรายเป็นระยะเวลา 5 นาทีหลังสิ้นสุดการนำเสนอ
	ฝึกฝนและเขียนเรียงความในชั้นเรียน เพื่ออภิปรายปัญหาทั้งสองมุมมอง คุณจำเป็นต้องเขียนเรียงความแบบมีโครงสร้าง เกี่ยวกับปัญหาระดับสากลที่มีความยาว 350 - 400 คำ	ค้นคว้าในสาขาเฉพาะโดยใช้กระบวนการค้นคว้าทางวิชาการ และจัดทำรายงานทางวิชาการเกี่ยวกับสิ่งที่คุณค้นพบ คุณต้องดำเนินการค้นคว้าของตนเองเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับรายงานทางวิชาการของคุณ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการขั้นที่ 3 สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญา	ฝึกฝนและเขียนเรียงความ ตลอดจนอภิปรายในชั้นเรียน โดยใช้แหล่งข้อมูลจำนวน 4 แหล่งเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน คุณจำเป็นต้องประเมินค่าข้อมูลที่你能ได้ อ่าน และเลือกใช้เป็นหลักฐานประกอบอย่างระมัดระวัง	เตรียมความพร้อม และนำเสนอผ่านการสัมมนา 10 - 20 นาที เกี่ยวกับสาขาวิชาหรือการศึกษาของคุณ คุณต้องค้นคว้าปัญหาที่ร่วมสมัยในสาขาที่คุณสนใจและจัดเตรียมการนำเสนอด้วยสไลด์ที่สรุปประเด็น รวมถึงเตรียมประเด็นอภิปรายสำหรับผู้ชมที่เข้าร่วมในการอภิปรายเชิงสัมมนา ระยะเวลา 5 นาที
	มีส่วนร่วมในการพูดร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นของคุณ โดยอาจารย์ผู้สอนจะพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถของคุณ ในการมีส่วนร่วมของคุณในการอภิปรายกลุ่ม ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นในการศึกษาในมหาวิทยาลัย หรือในสถานที่ทำงานในอนาคต	ฝึกฝน ทักษะ และเขียนเรียงความในหัวข้อเกี่ยวกับความยั่งยืน คุณจำเป็นต้องทำวิจัยและค้นคว้าหัวข้อที่คุณสนใจ จากนั้นจึงเขียนเรียงความเชิงวิชาการที่มีความยาวไม่เกิน 1,200 คำ
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการขั้นที่ 4 สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญา	เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบแบบผสมผสาน ซึ่งจำเป็นต้องมีการตอบสองทั้งการพูด และการเขียนตอบ คุณจะได้เรียนรู้วิธีมุ่งเน้นที่แนวคิดสำคัญ และการประเมินค่าข้อมูลในการเขียนรายงานทางวิชาการที่มีความสำคัญ	เตรียมความพร้อม และนำเสนอผ่านการสัมมนา 12 - 15 นาที คุณจะได้เรียนรู้วิธีการนำเสนอข้อมูลอย่างกระชับและชัดเจน โดยใช้สไลด์ที่สรุปประเด็น รวมถึงการเป็นผู้นำการอภิปรายระยะเวลา 5 นาที
	เข้าร่วมในการอภิปรายที่อยู่บนพื้นฐานของบทความทางวิชาการจำนวนสองบทความ เพื่อเข้าร่วมการอภิปรายดังกล่าว คุณจำเป็นต้องอ่านเชิงวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนข้อมูลสำคัญ และดำเนินการอภิปรายร่วมกับผู้อื่น	จัดเตรียมรายงานการค้นคว้าอย่างละเอียด ซึ่งประกอบไปด้วยข้อโต้แย้ง และหลักฐานจากแหล่งข้อมูลที่มีความหลากหลาย คุณจำเป็นต้องทำการวิจัยและค้นคว้าในหัวข้อนั้น ๆ จากนั้นจึงเขียนรายงานเชิงวิเคราะห์ที่มีความยาวไม่เกิน 1,500 คำ เพื่อนำเสนอถึงปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ รวมถึงข้อเสนอนะอื่นอีกด้วย

## 8 สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรระยะเวลา 5 สัปดาห์นี้

- 1 คุณจะพัฒนาทักษะการศึกษา การอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด เช่นเดียวกับการฝึกฝนไวยากรณ์ และการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ โดยทักษะดังกล่าว เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณในการสื่อสาร ในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ
- 2 พูดคุยกับอาจารย์แบบ 1-2-1 เพื่อเป็นการรับรองว่าคุณมีทักษะที่จำเป็นในการผ่านการประเมินแต่ละรายการตามระยะเวลาที่กำหนด
- 3 คุณจะได้รับการประเมินในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะเป็นในรูปแบบเดียวกับที่คุณอาจได้พบเจอ ในการศึกษาในอนาคตของคุณ
- 4 คุณจะเรียนรู้วิธีผสมผสานการใช้งานเทคโนโลยีเข้ากับการเรียนรู้ และการรังสรรค์ผลงานของตัวเอง - ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งในอนาคตของคุณ

- 5 คุณจะหลีกเลี่ยงการลอกเลียนแบบงานของคนอื่นอย่างไร
- 6 เสริมทักษะภาษา ค้นคว้าวิจัย และพัฒนาการนำเสนอของคุณให้ดียิ่งขึ้น นี่คือกุญแจสู่ความสำเร็จของการศึกษาในอนาคตของคุณ
- 7 คุณจะเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการบริหารจัดการเวลา เช่น ทักษะในการทำงานวิชาการที่ได้รับมอบหมายหลาย ๆ ชิ้นงานพร้อมกัน คุณจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านนี้เพื่อการศึกษาในอนาคตในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของคุณ
- 8 คุณสามารถบริหารจัดการปริมาณการอ่านเพื่อเตรียมความพร้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่จะมอบโอกาสประสบความสำเร็จสูงสุดให้กับคุณตั้งแต่วันแรกที่คุณเริ่มหลักสูตรในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย

ติดตามเราได้ที่นี่

    @navitasenglish

เราจำกัดปริมาณนักเรียนในหลักสูตรนี้  
รีบสมัครทันทีวันนี้!  
[english@navitas.com](mailto:english@navitas.com)  
[navitasenglish.edu.au](http://navitasenglish.edu.au)

Academic English 1 - 111367A, Academic English 2 - 111368M,  
Academic English 3 - 109382J, Academic English 4 - 109383H,  
Courses are delivered by Navitas English Services Pty Ltd (ACN 002  
069 730), CRICOS Provider 00289M. NAVE230104-1556 0623\_AW